

สรุปมติของการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ในเมือง)

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p>ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรืออธิการบดี แจ้งให้ทราบ</p>	<p>ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ราชบัณฑิต นายกษามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม ได้ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting ขานชื่อรายงานตัว เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาครบองค์ประชุม ประธานที่ประชุมได้เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้</p> <p>ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>๑. ในช่วงเวลาที่ผ่านมา มีการประกาศเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันหรือการจัดหลักสูตรร่วมกันในหลายมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐกับมหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่งจะทำให้สามารถแลกเปลี่ยนหน่วยกิต แลกเปลี่ยนอาจารย์ได้ ในเชิงหลักการคาดว่าจะเป็นที่ดี ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่กล่าวว่าเรียนที่ไหนก็ได้ แต่อย่างไรก็ตามได้มีการหารือในคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และคณะกรรมการ โดยนายกษามหาวิทยาลัยในฐานะคณะกรรมการได้มีความเห็นไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ควรจะมีคณะทำงานขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่มาดำเนินการและอำนวยความสะดวกในด้านนี้ เพราะแนวคิดเช่นนี้เคยดำเนินการมาระดับหนึ่งแล้ว เช่น การให้มีความยืดหยุ่นระหว่างมหาวิทยาลัยในการแลกเปลี่ยนหน่วยกิต แม้กระทั่งในประเทศไทยและต่างประเทศ เป็นต้น ที่ผ่านมามีปัญหาและอุปสรรคคือหลักสูตรของประเทศไทยค่อนข้างวิกฤต ดังนั้นเมื่อกำหนดรายวิชาและจำนวนหน่วยกิตไปแล้ว หากไปใช้รายวิชาและจำนวนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยอื่น จะพบว่าคณาจารย์หรือกรรมการประจำหลักสูตรบอกว่าไม่สามารถเทียบเคียงกันได้ ทำให้ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ ในอนาคตเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนหน่วยกิตคาดว่าจะง่ายขึ้นสำหรับหลักสูตรในประเทศไทย หากแต่หน่วยกิตในต่างประเทศจะแตกต่างจากประเทศไทย เช่น ประเทศออสเตรเลีย มีการกำหนดหน่วยกิตไม่เหมือนประเทศไทย ประเทศไทยมีการแบ่งหน่วยกิตเป็นภาคการศึกษาต่ำสุด ๔ หน่วยกิต สูงสุด ๒๑ หน่วยกิต แต่ในประเทศออสเตรเลียหนึ่งภาคการศึกษามี ๔๐ หน่วยกิต เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าการคิดคำนวณหน่วยกิตไม่เหมือนกัน การให้เกรดก็แตกต่างกัน เมื่อจะนำมาเทียบเคียงจะดำเนินการอย่างไร นี่คือประเด็นที่จำเป็นต้องแก้ไขต่อไป</p> <p>ในส่วนของคณาจารย์ที่จะย้ายหรือเปลี่ยนไปสอนในสถาบันอื่น เกี่ยวกับเรื่องนี้มีกฎ ระเบียบ ที่อนุญาตให้อาจารย์ออกไปทำงานวิจัยนอกมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งในความเป็นจริงก็จะสามารถไปสอนภายนอกได้เช่นเดียวกัน หากแต่ไม่ได้เป็นที่ยอมรับมากนัก และยังจำเป็นต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับมหาวิทยาลัยที่เป็นต้นสังกัด สิ่งทีกล่าวมาข้างต้นนี้จึงเป็นเรื่องที่จะต้องมีการเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกและช่วยดำเนินการ แต่ในเชิงหลักการถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ดังนั้นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับคณะ หากต้องการดำเนินการตามหลักการศึกษารูปแบบใหม่ จะต้องพยายามดำเนินการให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากที่สุด โดยอาจจะต้องกำหนดให้รายวิชาหรือ</p>	

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>หน่วยกิตภาคบังคับน้อยลง เพราะการจะไปแลกเปลี่ยนหรือการไปเรียนที่ไหนก็ได้จะเพิ่มเข้าไปอยู่ในหมวดวิชาเลือกมากขึ้น ทำให้ไม่เกิดปัญหาและเกิดการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นได้มากขึ้น มีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมากขึ้น ทั้งนี้หากถามว่าเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรหรือไม่ ก็ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษารับทราบและพร้อมจะสนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ โดยกำหนดว่าให้ยกเว้นไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดก็ได้</p> <p>๒. สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งวิชาการใหม่ ให้ฝ่ายบริหารรวมทั้งผู้อำนวยการสำนักต่าง ๆ ควรจะมีการหารือกับศาสตราจารย์ออลกลด แทนออมทอง และจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานหรือแนวทางการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อขอประเมินเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการในรูปแบบใหม่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ซึ่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีผลผลิตด้านผลงานวิชาการรับใช้สังคมจำนวนมาก แต่ต้องเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่นำมาปรับปรุงเพื่อใช้เป็นผลงานในเชิงวิชาการได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถดำเนินการได้ดี ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ตัวอาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่นั้น ๆ</p> <p>อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>อธิการบดีได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษุทธิ์ จันทะวี รองอธิการบดี แจ้งที่ประชุมรับทราบกิจกรรมสำคัญของมหาวิทยาลัยในช่วงเดือนที่ผ่านมา</p> <p>๑. รายงานผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p> <p>๒. นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้นำนวัตกรรม เครื่องชวดเกล็ดปลา ตะเพียน ซึ่งสามารถย่นระยะเวลาได้มากกว่า ๑๐ เท่า เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ในระดับอุดมศึกษา กลุ่มอาหาร จากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม I New Jen Award ๒๐๒๑ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดโดยสำนักงานวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p> <p>๓. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ลงนามตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีโสธร รวมทั้งภาคเอกชน จำนวน ๓ ราย ในประเทศไทย และทำความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ประเทศเวียดนาม โดยตกลงร่วมมือพัฒนาการศึกษาและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรร่วมกัน เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p> <p>มติที่ประชุม: รับทราบ</p>	
๒	<p>เรื่องรับรองรายงานการประชุม</p> <p>๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕</p>	<p>มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ โดยให้แก้ไขตามที่ประชุมได้เสนอขอแก้ไข</p>	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย
๓	<p>เรื่องสืบเนื่อง</p> <p>๓.๑ การดำเนินการตามมติที่ประชุม</p> <p>๓.๑.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม</p>	<p>สรุปสาระสำคัญ : สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม เห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ ฉบับ</p>	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๓.๑.๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๓.๑.๓ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการ สำนัก หรือหัวหน้าส่วนราชการที่ เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า คณะ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๓.๑.๔ ปฏิทินการประชุมสภา มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>และเห็นชอบกำหนดปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมี รายละเอียด ดังนี้</p> <p>๑. แต่งตั้ง นายสรายุทธ ฐิตะภาส เป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและนิติกรได้จัดทำ คำสั่งและตรวจสอบความถูกต้อง นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒. เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๕ ฝ่ายเลขานุการสภา มหาวิทยาลัยและนิติกรได้ปรับแก้ไขและตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้ง นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๓. เห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก หรือ หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๖๕ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและนิติกร ตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้ง นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๔. เห็นชอบกำหนดปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕ ใช้หลักการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยเดือนละ ๑ ครั้ง โดยกำหนดประชุมสภา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในวันศุกร์สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือน</p> <p>มติที่ประชุม: รับทราบการดำเนินการ</p>	
๔	<p>เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา</p> <p>๔.๑ พิจารณานุมัติให้ปริญญา และ ประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา</p>	<p>มติที่ประชุม : อนุมัติให้ปริญญา และประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๖ ราย ดังนี้</p> <p>๑. ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๒ ราย</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ สำหรับการเป็นผู้ประกอบการ จำนวน ๑ ราย มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะได้อนุมัติการสำเร็จการศึกษา คือ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ สุขภาพท้องถิ่นและชุมชน จำนวน ๑ ราย มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะได้อนุมัติการสำเร็จการศึกษา คือวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ <p>๒. ระดับปริญญาตรี จำนวน ๒ ราย</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง จำนวน ๑ ราย มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะได้อนุมัติการสำเร็จการศึกษา คือ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน ๑ ราย มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะได้อนุมัติการสำเร็จการศึกษา คือ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ <p>๓. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน ๒ ราย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จำนวน ๒ ราย มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะได้อนุมัติการสำเร็จการศึกษา คือ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ <p>***หมายเหตุ: รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ๔.๑</p>	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
	๔.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบนักศึกษาที่มีคุณสมบัติได้รับเกียรติบัตรเรียนดีแก่นักศึกษาศึกษา	มติที่ประชุม : เห็นชอบนักศึกษาที่มีคุณสมบัติได้รับเกียรติบัตรเรียนดีแก่นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๖ ราย ดังนี้ - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน ๑ ราย - หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเครื่องจักรกลเกษตร จำนวน ๕ ราย	ฝ่ายวิชาการ
	๔.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ ประจำหลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกล เกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) โดยขอแก้ไขในเล่มหลักสูตรก่อนนำเข้าในระบบบริหารหลักสูตร (CHECO)	มติที่ประชุม : ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โกศล เรื่องแสน เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ พงษ์สกุล ๒. มอบหมายให้สภากิจการไปตรวจสอบความถูกต้องของระยะเวลาที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ พงษ์สกุล สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบเมื่อแล้วเสร็จ	ฝ่ายวิชาการ
	๔.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบองค์ประกอบคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น	มติที่ประชุม : ๑. เห็นชอบองค์ประกอบคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประกอบด้วย ๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานกรรมการ ๒. นางวิภาจรรย์ พุทธิมิลินประทีป เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ๓. นางกาญจนาศรี สิงห์ภู เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ๔. นายเสกสิทธิ์ สังคีรี เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ๕. นางศศิ กุลประภา เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ๖. นางณัฐยา จอมพุทรา เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ๗. รองอธิการบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ ที่รับผิดชอบงานด้านบริหารงานบุคคล ๘. นายสว่างวงศ์ หมายเทียมกลาง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ๙. นางสาวณัฐณัฐชา ทองโชติ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ	คณะกรรมการ กลั่นกรองด้าน กฎหมายฯ
	๔.๕ พิจารณาการขอยกเลิกผลงานทางวิชาการที่ใช้นขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประเภทบทความวิจัย เรื่อง หม้อไอน้ำเทอร์โมไซฟอนผลิตไอน้ำเร็วต้นแบบของข้าราชากรพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รายอาจารย์วิริยะ แดงทน	มติที่ประชุม : เห็นชอบการขอยกเลิกผลงานทางวิชาการที่ใช้นขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประเภทบทความวิจัย เรื่อง หม้อไอน้ำเทอร์โมไซฟอนผลิตไอน้ำเร็วต้นแบบของข้าราชากรพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รายอาจารย์วิริยะ แดงทน	ฝ่ายบริหาร
๕	เรื่องอื่น ๆ ๕.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย
	๕.๒ องค์ประกอบคณะกรรมการเงินรายได้	สรุปสาระสำคัญ: จากองค์ประกอบคณะกรรมการเงินรายได้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกำหนดให้มีตัวแทนบุคลากรในสภามหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่งคนเป็นกรรมการนั้น ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชากรจึงได้สอบถามว่ามหาวิทยาลัยจะมีการดำเนินการเมื่อใด	ฝ่ายบริหาร

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>อธิการบดีให้ข้อมูลว่า ตามระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดไว้อย่างไรก็ให้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการไปดำเนินการตามระเบียบ</p> <p>มติที่ประชุม : รับทราบ</p>	
	<p>๕.๓ การดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างและสิทธิประโยชน์แก่กุลเต็มชั้น ๑.๕ และ ๑.๗ ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์</p>	<p>สรุปสาระสำคัญ : ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการได้สอบถามกรณีการดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างและสิทธิประโยชน์แก่กุลเต็มชั้น ๑.๕ และ ๑.๗ ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้เคยมีมติไว้ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔</p> <p>มติที่ประชุม : รับทราบการดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างและสิทธิประโยชน์แก่กุลเต็มชั้น ๑.๕ และ ๑.๗ ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์</p>	